

การดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดำเนินการคัดเลือก/สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการแข่งขัน เช่น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

2. การพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดยได้กำหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมประจำทุกปีงบประมาณ เช่น โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ ด้านบุคลากรโครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามพระยุคลบาท และด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้แก่บุคคล ดำเนินการดังนี้

2.1 การสอนงาน (Coaching) (ไม่ใช้งบประมาณ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มีนโยบายกรมปศุสัตว์ กำหนดให้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้ผู้บังคับบัญชา (IDP) เพื่อให้หน่วยงานได้มีการพัฒนาบุคลากรฯ รอบที่ 1-2/2566

ในรอบที่ 1/2566 นี้ ผอ.กสส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ จนท. กสส. ทุกคนได้เรียนรู้ในหัวข้อ การเผยแพร่ข่าวสารผ่าน TikTok เป็นการพัฒนาบุคลากร กสส. ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ชั้น6)

ในรอบที่ 2/2566 นี้ ผอ.กสส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ จนท. กสส. ทุกคนได้เรียนรู้ในหัวข้อ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านระบบ e-learning online ของ กพ. ในหัวข้อ รหัส DS 16 การทำอินโฟกราฟฟิก รหัส DS 18 การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้

2.2 การส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้และความชำนาญ (ไม่ใช้งบประมาณของ กสส.)

โดย กสส. มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความร่วมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญเพื่อนำความรู้และประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) ระดับกลาง (นบก.) และระดับสูง (นบส.)